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í framhaldi af samtali okkar um daginn þá vil ég koma eftirfarandi á framfæri.

Áfundi stjórnar Prestssetrasjóðs þann 28. apríl var eftirfarandi bókað varðandi umsögn ný ábúðarlög 
og/eða jarðalög.

1. "Ábúðalög. Rætt um nýtt frumvarp til breytinga á núgildandi lögum en borist hefur 
beiðni frá landbúnaðamefnd Alþingis um umsögn vegna málsins. Stjómarmenn voru 
sammála um að það vanti inn í frumvarpið ákvæði um prestssetursjarðir og var 
framkvæmdastjóra falið að koma því á framfæri."

Staðreynd málsins er sú að margir prestar sitja á jörðum sem fylgja embætti þeirra sem sóknarprests, 
sumir þeirra eru með minniháttar búskap aðrir ekki, svo ef til vill eru þetta ekki alltaf bújarðir, en engu 
að síður "jarðir" með langa og merka sögu.
Mér telst til, engu að síður, að um 21 jörð í umsjón Prestssetrasjóðs sé með s.k. "greiðslumarki 
sauðfjár". Allt frá 1,3 upp í 262,9 ærgildi.

Hugsanlega mætti einnig kalla þetta "embættisjarðir".

Einnig skilst mér að Guðmundur Þór, lögfræðingur okkar hér á Biskupsstofu, sé að skoða þessi 
frumvörp. Vinsamlegast vertu í sambandi við mig vegna málsins sé þess þörf.

Þessu er hér með komið á framfæri við þig, svo þér sé kunnugt um skoðun stjórnar sjóðsins í þessu
máli.
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